

ภาวะตลาดเงินบาท : เปิด 32.71/73 แนวโน้มแข็งค่า หลัง ECB ส่งสัญญาณปรับลด QE คาดกรอบ 32.55-32.80

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 ก.ย. 2564)–นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้า อยู่ที่ระดับ 32.71/73 บาท/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ปิดตลาดที่ระดับ 32.71 บาท/ดอลลาร์

เช่นเดียวกับบาทที่ร่วงจากเงินบาท แต่แนวโน้มวันนี้คาดว่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในทิศทางที่แข็งค่า หลังจากเมื่อวานที่ประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณในการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรฉุกเฉินป้องกันผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (เทียบเท่าโครงการ QE ของสหรัฐฯ) นอกจากนี้ ทิศทางค่าเงินในเอเชียก็แข็งค่าตามตลาดที่มีการเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น

โดยคืนนี้ ตลาดรอดูการรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค.ของสหรัฐฯ

นักบริหารเงิน คาดว่า วันนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.55 - 32.80 บาท/ดอลลาร์

THAI BAHT FIX 3M (9 ก.ย.) อยู่ที่ระดับ 0.29372% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 0.30993%

*** ปัจจัยสำคัญ**

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 109.71/74 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 109.88 เยน/ดอลลาร์

- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.1823/18241 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.1829 ดอลลาร์/ยูโร

- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธปท.อยู่ที่ระดับ 32.738 บาท/ดอลลาร์

- "คลัง" จ่อชงเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ รื้อใหญ่ 13.65 ล้านคนต้องลงทะเบียนใหม่หมด จัดเกณฑ์รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อหัว ปิดช่องคนจนไม่จริงเนียนรับสิทธิ์ ไซร์ยอดใช้จ่ายของประชาชนผ่านโครงการ "คนละครึ่ง เฟส 3" พุ่งกระฉูด 6.42 หมื่นล้านบาท พร้อมโอนวงเงินล็อตสอง 1,500 บาท ให้ประชาชน วันที่ 1 ต.ค.2564

- ประธาน กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป และประธานกรรมการบริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด ในเครือธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า คิวบิกซ์ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ไอซีโอ พอร์ทัล) แล้ว โดยอยู่ระหว่างการรอใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. และกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการเสนอขายโทเคนดิจิทัลในตลาดแรกผ่านบล็อกเชน ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาการลงทุนและให้ความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยเต็มรูปแบบภายในสิ้นปีนี้

- รัฐบาลกระเพื่อม ระลอกใหม่ นายกษัตริย์อำนาจ สังกัด "ธรรมนัส-นฤมล" พันธุ์มนตรี ฉุกเฉินหัทหลังจะเนน ซักฟอกรั้งบิวัย จับตา พปชร.ปรับโครงสร้างใหม่ ล้างขั้วอำนาจ 3ข. "สันติ" จ่อเลขาฯ ก่อนเขย่า ครม.ใหม่

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความสำคัญอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- จับตาที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาลงมติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พุทธศักราช. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) สำคัญแก้ไขวิธีการเลือกตั้ง เป็นการใช้บัตร 2 ใบ สำหรับ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ ส.ส.เขต รวมทั้งแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 400 เขต และมี ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน เหมือนรูปแบบการเลือกตั้งของรัฐธรรมนูญ 2540

- กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงสู่ระดับ 310,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 18 เดือน นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐเมื่อเดือน มี.ค.2563 จากระดับ 345,000 รายในสัปดาห์ก่อนหน้า

- ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (9 ก.ย.) หลังจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรฉุกเฉินป้องกันผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือ Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) โดยโครงการ PEPP ของ ECB นั้น เทียบเท่ากับโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (9 ก.ย.) โดยได้ปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ ซึ่งช่วยหนุนราคาทองคำที่ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1,800 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง หลังราคาลงจากระดับดังกล่าว ติดต่อกันเป็นเวลา 2 วันก่อนหน้า

- นักลงทุนจับตากรประชุมกำหนดนโยบายการเงินของเฟดในวันที่ 21-22 ก.ย. โดยคาดว่าตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนส.ค.จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่คณะกรรมการเฟดใช้ในการพิจารณาว่าจะเริ่มประกาศปรับลดวงเงิน QE หรือไม่

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้